

การเลือกตั้งสามัญสภาเขตประจำปี ค.ศ. 2023
สรุปย่อการเลือกตั้ง

การจัดการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสามัญสภาเขตประจำปี ค.ศ. 2023

วันเลือกตั้ง: 10 ธันวาคม ค.ศ. 2023 (วันอาทิตย์)

เวลาดลงคะแนน: การเลือกตั้งของเขตการเลือกตั้งคณะกรรมการเขต¹ ("DCC")

8:30 น. ถึง 14:30 น.

การเลือกตั้งของเขตการเลือกตั้งทางภูมิศาสตร์ของสภาเขต² ("DCGC")

8:30 น. ถึง 22:30 น.

(เวลาดลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งเฉพาะที่ตั้งอยู่ในทัศนสถานคือตั้งแต่เวลา
9:00 น. ถึง 16:00 น.)

เพื่อลดเวลาการเข้าคิวของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหลีกเลี่ยงการรวมตัวที่หน่วยเลือกตั้งมากเกินไป

เวลาเข้าคิวโดยประมาณจะแจ้งเอาไว้ด้านนอกหน่วยเลือกตั้ง

และอัปเดตไปยังเว็บไซต์เฉพาะกิจสำหรับการเลือกตั้งสามัญสภาเขตประจำปี 2023

ในวันเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้อ้างอิงได้

โดยสามารถเลือกลงคะแนนในเวลาที่มีจำนวนคนน้อยลงในแต่ละครั้ง

ระยะเวลาในการเสนอชื่อ

ระยะเวลาในการเสนอชื่อ: 17 ถึง 30 ตุลาคม ค.ศ. 2023

¹ DCC ของสภาเขตประกอบไปด้วยผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการเขต (ได้แก่ คณะกรรมการประจำพื้นที่, คณะกรรมการต่อสู้อาชญากรรมประจำเขต และคณะกรรมการความปลอดภัยจากอัคคีภัยประจำเขต (โดยรวมเรียกว่า "คณะกรรมการทั้งสาม")) ของเขต

² ตามกฎหมายสภาเขตฉบับแก้ไข (ข้อที่ 547), จะมี DCGC จำนวน 44 แห่ง โดยมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 88 คนที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาในการเลือกตั้งสามัญสภาเขต

แบบฟอร์มการเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ (www.reo.gov.hk)

ของสำนักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้ง (“REO”) หรือขอรับฟรีได้ที่สำนักงานดังต่อไปนี้:

สำนักงานเขต หรือ

สำนักงานของ REO (8/F, ตึกเทรชเซอร์รี่, 3 ถนนตอนคินเวสต์, เฉิงซาหว่าน, เกาลุน หรือ ห้องเลขที่ 2301-03, ชั้น 23/F, ตึกมิลเลนเนียมซิตี 6, 392 ถนนกุงถ่อง, กุงถ่อง, เกาลุน)

สรุปย่อสภาเขต

กฎหมายว่าด้วยสภาเขต (ฉบับแก้ไข) ปี ค.ศ. 2023

รัฐบาลได้ประกาศข้อเสนอการปรับปรุงการปกครองระดับเขตเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 และนำร่างพระราชบัญญัติสภาเขต (ฉบับแก้ไข) ปี ค.ศ. 2023 เข้าสู่สภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูปสภาเขตที่ผ่านความเห็นชอบของ สภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 กฎหมายว่าด้วยสภาเขต (ฉบับแก้ไข) ปี ค.ศ. 2023 ได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2023

สัดส่วนของสภาเขต

ตามกฎหมายว่าด้วยสภาเขตที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 547) สภาเขตควรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 470 คน ดังนี้:

สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้ง :	จะถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหารสูงสุด	179 ที่นั่ง
สมาชิกสภาเขต :	จะได้รับการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเขตของเขตที่เกี่ยวข้อง	176 ที่นั่ง
สมาชิก DCGC :	จะได้รับการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ DCGC ที่เกี่ยวข้อง	88 ที่นั่ง
สมาชิกโดยตำแหน่งหน้าที่ :	ประธานคณะกรรมการชนบทของแต่ละเขต	27 ที่นั่ง

วาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 7 ของสภาเขตเริ่มในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2024 โดยวาระในการดำรงตำแหน่งคือสี่ปี

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของสภาเขต (“DCERC”) จะตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรวมถึงสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งและสมาชิกโดยตำแหน่งหน้าที่ DCERC จะต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการเพื่อการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“CSNS”) ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายในการสนับสนุนกฎหมายพื้นฐานและแสดงความจงรักภักดีต่อ HKSAR หรือไม่ หาก CSNS ให้ความคิดเห็น ทาง DCERC จะต้องตัดสินใจตามนั้น

สมาชิก DCCs – 176 ที่นั่ง

สภาเขต	จำนวนสมาชิกที่จะถูกเลือกกลับเข้ามา
สภาเขตเซ็นทรัลและเวสเทิร์น	8
สภาเขตอีสเทิร์น	12
สภาเขตเกาลูนซิตี	8
สภาเขตกุนถ่อง	16
สภาเขตซัมซุยโป	8
สภาเขตเซาเทิร์น	8
สภาเขตวานใจ	4
สภาเขตหว่องต่ายซิน	8
สภาเขตเหยาจิมหม่ง	8
สภาเขตไอแลนด์	4
สภาเขตไควซิง	12
สภาเขตนอร์ธ	8
สภาเขตไซกง	12
สภาเขตซาถิ้น	16
สภาเขตต่ายโป	8
สภาเขตฉุนวาน	8
สภาเขตถุนมุน	12
สภาเขตหญุนหลอง	16
รวมทั้งสิ้น	176

การเสนอชื่อและผู้สมัคร

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตการเลือกตั้งทางภูมิศาสตร์ (“GC”) ที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปซึ่งมีการพำนัก อาศัยประจำอยู่ในฮ่องกงเป็นระยะเวลา 3 ปีทันทีก่อนจะมีการเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครได้
- ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คนจากคณะกรรมการเขต DCC แต่ละแห่ง (เช่น คณะกรรมการประจำพื้นที่, คณะกรรมการต่อสู้ อาชญากรรมประจำเขต และคณะกรรมการความปลอดภัยจากอัคคีภัยประจำเขต) ในเขตที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกคณะกรรมการเขต
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCC แต่ละคนสามารถเสนอชื่อผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่จะเลือกกลับเข้ามาที่ DCC ตามลำดับของการเลือกตั้งในเขต

การจัดการเลือกตั้ง

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCC บนพื้นฐานของรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในเขตของพวกเขา จะมีการลงคะแนนเสียงโดยใช้การลงคะแนนลับ บัตรลงคะแนนจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนคะแนนเสียงที่มีอยู่ในบัตรลงคะแนนเท่ากับจำนวนสมาชิก DCC ที่จะเลือกกลับเข้ามาในเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ได้

รับคะแนนเสียงมากที่สุดและมากที่สุดถัดมาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้จำนวนสมาชิกตามที่กำหนด กลับคืนสู่เขตเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

สมาชิก DCGCs – 88 ที่นั่ง

การกำหนดโครงสร้างและระบบการเลือกตั้ง

- เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสภาเขต (ข้อ 547) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายว่าด้วยสภาเขต (ฉบับแก้ไข) ปี ค.ศ. 2023 ขอบเขตของ 18 เขตที่มีอยู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมี DCGC ทั้งหมด 44 แห่งใน 18 เขต สมาชิก DCGC แต่ละแห่งจะได้รับการเลือกตั้งกลับมา 2 คนส่งผลให้มีสมาชิก DCGC ทั้งหมด 88 คนถูกเลือกตั้งกลับมา
- จำนวนและชื่อของ DCGC ในแต่ละเขตมีดังต่อไปนี้ :

สภาเขต	จำนวนของ DCGCs	ชื่อของ DCGCs	จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่จะถูกเลือกตั้งกลับมา
สภาเขต เซ็นทรัล และเวสเทิร์น	2	เซ็นทรัล, เวสเทิร์น	4
สภาเขตอีสเทิร์น	3	ต่ายปัก, ฮองวาน, ไชวาน	6
สภาเขตเกาลูนซิดี้	2	เกาลูนซิดี้เหนือ, เกาลูนซิดี้ใต้	4
สภาเขตกุนถ่อง	4	กุนถ่องตะวันออกเฉียงใต้, กุนถ่องกลาง, กุนถ่องเหนือ, กุนถ่องตะวันตก	8
สภาเขตซัมซุยโป	2	ซัมซุยโปตะวันตก, ซัมซุยโปตะวันออก	4
สภาเขตเซาเทิร์น	2	เขตเซาเทิร์นตะวันออกเฉียงใต้, เขตเซาเทิร์นตะวันตกเฉียงเหนือ	4
สภาเขตวานโจ้	1	วานโจ้	2
สภาเขตห้วงต่ายชิน	2	ห้วงต่ายชินตะวันออก, ห้วงต่ายชินตะวันตก	4
สภาเขตเหยาจิมหม่ง	2	เหยาจิมหม่งใต้, เหยาจิมหม่งเหนือ	4
สภาเขตไอแลนด์	1	หมู่เกาะต่างๆ	2
สภาเขตไควซิง	3	ชิงยี, ไควซิงตะวันออก, ไควซิงตะวันตก	6
สภาเขตนอร์ธ	2	หวู่ต๊ิบซาน, โรบินเนสท์	4
สภาเขตไชกง	3	ไชกงและฮ้างเหา, เจิงกวานโอใต้, เจิงกวานโอเหนือ	6
สภาเขตซาถิ้น	4	ซาถิ้นตะวันตก, ซาถิ้นตะวันออก, ซาถิ้นใต้, ซาถิ้นเหนือ	8
สภาเขตต่ายโป	2	ต่ายโปใต้, ต่ายโปเหนือ	4

สภาเขตฉนวนวาน	2	ฉนวนวานตะวันตกเฉียงเหนือ, ฉนวนวานตะวันออกเฉียงใต้	4
สภาเขตฉนวนมูน	3	ฉนวนมูนตะวันออก, ฉนวนมูนตะวันตก, ฉนวนมูนเหนือ	6
สภาเขตหญุนหลง	4	หญุนหลงทาวนเซ็นเตอร์, หญุนหลงชนบทตะวันออก, ทินซุยเหว่ยใต้และปิงฮา, ทินซุยเหว่ยเหนือ	8
รวมทั้งสิ้น	44		88

การเสนอชื่อและผู้สมัคร

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง GC ที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปซึ่งมีการพำนักอาศัยประจำอยู่ในฮ่องกงเป็นเวลา 3 ปีทันทีก่อนจะมีการเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครได้
- ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์สองข้อดังต่อไปนี้:
 - ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คนจากคณะกรรมการเขต DCC แต่ละแห่ง (เช่น คณะกรรมการประจำพื้นที่, คณะกรรมการต่อสู้อาชญากรรมประจำเขต และคณะกรรมการความปลอดภัยจากอัคคีภัยประจำเขต) ในเขตที่เกี่ยวข้อง และ
 - ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คนสำหรับ DCGC ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCGC ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ละคนสามารถเสนอชื่อผู้สมัครใน DCGC ของเขา/เธอได้เพียง 1 คนเท่านั้น หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCGC เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCC ด้วย เขา/เธอสามารถเสนอชื่อผู้สมัคร 1 คนในแต่ละ DCGC ในเขตที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCC

การจัดการเลือกตั้ง

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCGC จะต้องลงคะแนนให้ผู้สมัคร 1 คน โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับบนฐานรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใน DCGCs ผู้สมัคร 2 รายที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดและมากที่สุดถัดมาในแต่ละ DCGC จะถูกเลือกกลับเข้ามาในการเลือกตั้ง

ลงคะแนนเสียงที่ไหน

- สำหรับการเลือกตั้ง DCC จะมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหน่วยสำหรับแต่ละเขต 18 เขตในฮ่องกง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCC ลงคะแนนเสียงใน DCC ของตนตาม DCC ของเขา/เธอ
- สำหรับการเลือกตั้ง DCGC จะมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งทั่วทั้งฮ่องกง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง DCGC ลงคะแนนเสียงใน DCGC ของตนตามที่อยู่อาศัยที่ลงทะเบียนไว้ในการลงทะเบียนรอบสุดท้าย
- หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้ง DCC และ DCGC เขา/เธอจะได้ลงคะแนนเสียง DCC และ DCGC ที่หน่วยเลือกตั้ง DCC ที่กำหนดและหน่วยเลือกตั้ง DCGC ที่กำหนดตามลำดับในวันเลือกตั้ง

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกควบคุมตัวจะถูกจัดให้ไปลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งเฉพาะในทัณฑสถาน

หรือสถานีตำรวจตามความเหมาะสม

บัตรลงคะแนนที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งที่กำหนด จะออกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง

แผนที่ระบุตำแหน่งที่แนบมากับบัตรลงคะแนนจะระบุว่าหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษหรือไม่ (ผู้ที่ต้องใช้รถเข็นหรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว) หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้ใช้รถเข็นหรือมีปัญหาในการเดินพบว่าหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดให้พวกเขาไม่สะดวกในการเข้าถึง พวกเขาสามารถยื่นคำร้องต่อ REO เพื่อลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งพิเศษที่กำหนดไว้สำหรับเขตเลือกตั้งที่เขา/เธอมีสิทธิลงคะแนนได้ โดยผ่านทางโทรสาร (2891 1180) ทางอีเมล (reoeng@reo.gov.hk) ทางโทรศัพท์ (2891 1001) หรือทางไปรษณีย์ (8/F, Treasury Building, 3 Tonkin Street West, Cheung Sha Wan, Kowloon) ไม่เกินวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2023

- ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการความช่วยเหลือในการแปลข้อมูลในการเลือกตั้ง พวกเขาสามารถโทรหาศูนย์เพื่อความสามัคคีและการยกระดับผู้พำนักชนกลุ่มน้อย (“CHEER”) ผ่านสายด่วนดังต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2023 และตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 10 ธันวาคม ค.ศ. 2023

ภาษา	หมายเลขสายด่วน
ภาษาจีน อินโดนีเซีย	3755 6811
ฮินดี	3755 6877
เนปาลี	3755 6822
ปิ่นจาบี	3755 6844
ตากาล็อก	3755 6855
ไทย	3755 6866
อูรดู	3755 6833
เวียดนาม	3755 6888

วิธีลงคะแนน

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนำบัตรนำบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงตัวจริง (“บัตร HKID”) หรือเอกสารทดแทนอื่นๆ ตามที่ระบุ (โปรดดูหัวข้อ “เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับบัตรลงคะแนน” ตรงด้านล่างสำหรับรายละเอียด) ไปที่หน่วยเลือกตั้งของเขา/เธอที่กำหนด ตามที่ปรากฏบนบัตรลงคะแนนในวันที่

10 ธันวาคม ค.ศ. 2023 (วันอาทิตย์) ในช่วงเวลาเลือกตั้งและนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้ง

- เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะใช้แท็บเล็ตของระบบการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (“EPR”) เพื่อสแกนบัตร HKID เพื่อตรวจสอบว่าเขา/เธอเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หลังจากตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะบันทึกการออกบัตรลงคะแนนไว้ในระบบ EPR และออกบัตรลงคะแนนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบ EPR ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้ (เช่น เนื่องจากเครือข่ายไม่ครอบคลุม หรือระบบขัดข้อง) จะใช้สำเนาที่พิมพ์ในการลงทะเบียนครั้งสุดท้าย (“FR”) ในการออกบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะตรวจสอบบัตร HKID ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทียบกับ รายการในสำเนา FR ที่พิมพ์ออกมา เพื่อตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนของเขตเลือกตั้งดังกล่าวหรือไม่ หลังจากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะ บันทึกการออกบัตรใน FR และออกบัตรลงคะแนนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สำหรับการเลือกตั้ง DCC

- หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรเข้าไปในคูหาเลือกตั้งคูหาใดคูหาหนึ่งทันที
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งคำแนะนำที่พิมพ์ในบัตรลงคะแนนและประกาศที่อยู่ภายในคูหาเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนภายในคูหาเลือกตั้ง
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรลงคะแนนเสียงไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่กำหนดในเขตเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง (โดยตัวเลขดังกล่าวจะแสดงอยู่ในบัตรลงคะแนน) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรใช้ปากกาสีดำที่แนบติดอยู่กับคูหาเลือกตั้งเพื่อกรอกแรงเสียดสีในวงรีตรงข้ามกับชื่อของผู้สมัครที่ท่านเลือก
- หลังจากทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำ (i) ไม่ต้องพับบัตรลงคะแนนและหย่อนบัตรลงคะแนนลงในหีบบัตรลงคะแนนสีขาวโดยให้ด้านที่ถูกทำเครื่องหมายคว่ำหน้าลง หรือ (ii) พับบัตรลงคะแนนให้ด้านที่ถูกทำเครื่องหมายอยู่ด้านในก่อนหย่อนบัตรลงคะแนนที่พับแล้วลงไปในหีบบัตรลงคะแนนสีขาว

สำหรับการเลือกตั้ง DCGC

- เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะออกบัตรลงคะแนนและมอบกระดาษแข็งที่มีตราขงเครื่องหมาย “✓” แนบติดอยู่ หลังจากนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรเข้าไปในคูหาเลือกตั้งคูหาใดคูหาหนึ่งทันที
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งคำแนะนำที่พิมพ์ในบัตรลงคะแนนและประกาศที่อยู่ภายในคูหาเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนภายในคูหาเลือกตั้ง
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องใช้ตราขงที่มีตราขงเครื่องหมาย “✓” แนบติดมากับกระดาษแข็งทำการประทับตรา “✓” หนึ่งครั้งในวงกลมตรงข้ามกับชื่อของผู้สมัครที่ท่านเลือก

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องไม่พบบัตรลงคะแนน หลังจากทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรหย่อนบัตรลงคะแนนลงในหีบบัตรลงคะแนนสีน้ำเงินโดยให้ด้านที่ถูกทำเครื่องหมายคว่ำหน้าลง

แต่ละคูหาลงคะแนนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเข้าไปในคูหาเพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น ตามหลักการของอิสรภาพในการลงคะแนนเสียงและความลับของคะแนนเสียง กฎหมายได้ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม (แม้ว่าเขา/เธอจะเป็นญาติหรือเพื่อนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เข้าร่วมหรือช่วยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงของเขา/เธอ

- หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดทำผิดพลาดในการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนหรือทำให้บัตรลงคะแนนเสียหายโดยไม่ตั้งใจ เขา/เธอสามารถส่งคืนบัตรลงคะแนนนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแล (“PRO”) และขอเปลี่ยนบัตรใหม่

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับบัตรลงคะแนน

- ภายใต้อัตราบังคับตามกฎหมาย บุคคลที่ขอรับบัตรลงคะแนนจะต้องแสดงบัตรประชาชน HKID ตัวจริง ของเขา/เธอ หรือเอกสารทดแทนอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
 - หนังสือเดินทางฮ่องกง HKSAR ฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 - ใบรับรองการยกเว้นฉบับตัวจริง หรือ
 - ใบตอบรับสำหรับการสมัครขอทำบัตร HKID ฉบับตัวจริง หรือ
 - หนังสือเดินทางประจำตัวของลูกเรือฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 - เอกสารประจำตัวบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 - เอกสารหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับบัตร HKID ที่สูญหายหรือถูกทำลาย หรือใบรับรองการยกเว้น หรือใบตอบรับสำหรับการสมัครขอทำบัตร HKID (โดยทั่วไปจะเรียกว่า “ใบบันทึกทรัพย์สินที่สูญหาย”) พร้อมกับหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงที่ถูกต้อง* หรือเอกสารการเดินทางที่คล้ายกัน (เช่น หนังสือเดินทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางของ HKSAR หรือใบอนุญาตให้กลับภูมิลำเนา) ที่แสดงชื่อและรูปถ่ายของเขา/เธอ

* หนังสือเดินทางสัญชาติอังกฤษ (นอกราชอาณาจักร) (BN(O)) ไม่ใช่หนังสือเดินทางและหลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง
- สำหรับรายละเอียด โปรดดูมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ขั้นตอนการเลือกตั้ง) (สภาเขต) (ข้อ 541F)

การเข้าคิวพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็น

- อนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
- ภายใต้อัตราหลักการ "การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียม" ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเข้าคิวเพื่อลงคะแนนเสียง หากเจ้าหน้าที่ PRO แน่ใจว่าผู้ที่มาถึงหรือผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่จะลงคะแนน

อยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ PRO สามารถบอกให้บุคคลนั้นไปยังบริเวณที่กำหนดไว้หรือ
สิ้นสุดการต่อคิวหากมีคิวต่อขยายจากบริเวณนั้นเพื่อขอบัตรลงคะแนนได้ทันที –

- เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 70 ปีบริบูรณ์*
- เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือ
- เป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าคิวหรือมีความยากลำบากในการเข้าคิว เนื่องจากเจ็บป่วย, บาดเจ็บ, ทูพพลภาพ หรือต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นที่

* หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ –

- ผู้ที่มีเอกสารแสดงปีเกิดของตนที่นับอายุได้ 70 ปีก่อนปีที่มีการจัดวันเลือกตั้ง โดยไม่นับเดือนและวันเกิด
- ผู้ที่มีเอกสารแสดงปีเกิดของตนที่นับอายุได้ 70 ปีก่อนปีที่มีการจัดวันเลือกตั้ง และแสดงเดือนเกิด ของตนที่เป็นเดือนก่อนหน้าหรือเดือนเดียวกันกับเดือนที่มีการจัดวันเลือกตั้ง โดยไม่นับวันเกิด

เจ้าหน้าที่ PRO จะกำหนดบริเวณที่นั่งภายในหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งข้างต้นนั่งพักผ่อนได้หากต้องการ หลังจากพักผ่อนแล้วก็สามารถเข้าแถวตามคิวพิเศษก่อนจะตรงไปยังโต๊ะที่ออกบัตรลงคะแนน

- ตามหลักการของอิสรภาพในการลงคะแนนเสียงและความลับของคะแนนเสียง กฎหมายได้ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม (แม้ว่าเขา/เธอจะเป็นญาติหรือเพื่อนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เข้าร่วมหรือช่วยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงของเขา/เธอ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีปัญหาในการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง ตามกฎหมายแล้ว สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ PRO หรือผู้ช่วยของ PRO ช่วยทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนแทนเขา/เธอตามความประสงค์ในการออกเสียงของตน โดยต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนเพื่อเป็นพยาน เจ้าหน้าที่ PRO ได้รับอนุญาตให้ใช้ดุลยพินิจได้ตามความเหมาะสมในการอนุญาตให้ผู้ติดตามสามารถเข้าคิวพิเศษร่วมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้อื่นติดตาม
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถกลับไปทำงานบริการผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการลงคะแนน หากเขา/เธอไปถึงหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดแต่พบว่ามีความยาวรออยู่ด้านนอกสถานี เขา/เธออาจได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งเพื่อเข้าคิวพิเศษสำหรับรับบัตรลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนของเขา/เธอ หลังจากแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว

รายการตรวจสอบสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- ตามกฎหมาย (ข้อ 554) ว่าด้วยการเลือกตั้ง (การกระทำการทุจริตและผิดกฎหมาย) ซึ่งมีการบังคับใช้โดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต (“ICAC”) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ภายในห้องลงคะแนนหรือที่อื่นๆ:
 - เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร เครื่องดื่ม หรือความบันเทิงจากบุคคลใดๆ ก็ตามเพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนโดยเฉพาะ
 - เสนอผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร เครื่องดื่ม หรือความบันเทิงให้กับ

- บุคคลใดๆ ก็ตามเพื่อจูงใจหรือให้รางวัลเพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ
- ใช้กำลังหรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือใช้การบีบบังคับที่จะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อชักนำให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ
 - ชักนำบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยการหลอกลวงให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ
 - จูงใจกีดขวางและขัดขวางบุคคลใดก็ตามจากการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
 - ลงเสียงเลือกตั้งทั้งที่ตนเองทราบว่าจะไม่ได้รับสิทธิให้กระทำ หรือลงคะแนนเสียงหลังจากที่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด (เช่น แจงที่อยู่อาศัยหลักอันเป็นเท็จ) โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
 - เสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้สมัครลงเลือกตั้งในฐานะตัวแทนค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง
 - เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนในการเลือกตั้ง
 - เผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งรวมถึงการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้การสนับสนุนหรือองค์กรดังกล่าว
 - ปลุกปั่นยุยงบุคคลอื่นไม่ให้ลงคะแนนเสียงหรือการลงคะแนนเสียงที่ไม่ถูกต้องในการเลือกตั้งโดยใช้การกระทำใดๆ ก็ตามในที่สาธารณะในช่วงการเลือกตั้ง
- ICAC มีการจัดทำเว็บไซต์การเลือกตั้งที่โปร่งใสเพื่อจัดเตรียมเอกสารอ้างอิงและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้ง โปรดเข้าไปที่ www.icac.org.hk/elections
 - ยังมีการห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ภายในหน่วยเลือกตั้งอีกด้วย:
 - สื่อสารกับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ รวมถึงให้ผู้อื่นดูคะแนนเสียงบนบัตรเลือกตั้งของเขา/เธอ หรือใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 - บันทึกถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียงหรือวิดีโอ
 - ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ ทำเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งของเขา/เธอ ในกรณีที่จำเป็นสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ PRO ทำเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งของเขา/เธอ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามกฎหมาย
 - รบกวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ ที่ต้องการลงคะแนนเสียงของพวกเขา